

QUỐC HỘI KHÓA XV
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/ĐDBQH

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 01 năm 2023

V/v báo cáo, tuyên truyền kết quả
kỳ họp bất thường lần thứ hai,
Quốc hội khóa XV

Kính gửi:

- Thường trực Tỉnh ủy, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các CQ & DN tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố, thị xã;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh, Trường Chính trị Trần Phú;
- Trung tâm CB-TH tỉnh, Trang Thông tin Đại biểu Nhân dân.

Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 04/01 - 09/01/2023 đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Quốc hội, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương phản ánh đầy đủ, kịp thời đến với cán bộ, Nhân dân và cử tri.

Sau khi thống nhất với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị chủ động tuyên truyền kết quả kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV với hình thức phù hợp đến với cán bộ, Nhân dân và cử tri tỉnh nhà (*kèm theo Báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp*).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các vị ĐBQH tỉnh;
- Chánh VP, PVP;
- Các phòng thuộc VP;
- Lưu: VT, QH₃.

TM. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
KT. TRƯỞNG ĐOÀN
PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN

Trần Đình Gia

**BÁO CÁO TÓM TẮT
KẾT QUẢ KỶ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ HAI,
QUỐC HỘI KHÓA XV**

(kèm theo Công văn số 08/ĐĐBQH ngày 10/01/2023 của Đoàn ĐBQH tỉnh)

Sau 04 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành chương trình đề ra. Tại kỳ họp này, các vị đại biểu Quốc hội đã tập trung thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, chất lượng, có tính xây dựng cho các nội dung của kỳ họp. Các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và cơ quan hữu quan đã nỗ lực tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến của các vị đại biểu. Quốc hội đã xem xét, thông qua 01 Luật, 03 Nghị quyết và xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

1. Về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Sau 3 kỳ họp với tinh thần trách nhiệm cao, Quốc hội đã thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) để thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới, cụ thể hóa Hiến pháp; khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết những vấn đề mới phát sinh để phát triển, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân theo định hướng công bằng, chất lượng; phát triển dịch vụ y tế bảo đảm hiệu quả, hội nhập với quốc tế; lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trật tự, kỷ cương, kỷ luật của công tác quản lý nhà nước về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh...

Luật gồm 12 Chương, 121 điều; tăng 03 Chương (Chương VI, VII, XI) và 30 điều so với Luật hiện hành, trong đó, quy định 01 mục riêng về các điều kiện bảo đảm về tài chính cho công tác khám bệnh, chữa bệnh (Chương X), đặc biệt có những điểm mới về các quy định liên quan đến người bệnh, người hành nghề; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; hệ thống tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tài chính tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; quy định về chuyên môn kỹ thuật; bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ nhân viên y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2. Nghị quyết về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Nghị quyết được ban hành nhằm cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm được xác định tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chiến lược

phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội về phát triển vùng, ngành, lĩnh vực. Đây là cơ sở, căn cứ để lập quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trên cả nước.

Nghị quyết đã xác định rõ quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ quy hoạch, trong đó tập trung vào một số định hướng cụ thể như: Phát triển không gian kinh tế - xã hội; không gian biển; sử dụng đất quốc gia, khai thác và sử dụng vùng trời, phân vùng và liên kết vùng; phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia; phát triển ngành hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia; sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu và danh mục dự kiến các dự án quan trọng quốc gia, thứ tự ưu tiên thực hiện và giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch. Trong đó, nhấn mạnh quy hoạch tổng thể quốc gia để kiến tạo không gian phát triển mới. Trong giai đoạn sau năm 2030, mục tiêu sẽ tập trung phát triển hài hòa, bền vững giữa các vùng trên cơ sở khai thác hiệu quả các thế mạnh về kết cấu hạ tầng, điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, nguồn nhân lực, liên kết mạnh mẽ để cùng phát triển.

3. Về xem xét, quyết định việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược

Với quan điểm đặt sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, của người làm công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, để bảo đảm cơ sở pháp lý để tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn bình thường mới, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024, gồm 05 Điều với một số nội dung,

Việc ban hành Nghị quyết được mong đợi sẽ khắc phục những tồn tại, vướng mắc đối với các chính sách đã thực hiện trong giai đoạn cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và xử lý được tình trạng tồn đọng trong việc gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hiện nay.

4. Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài và điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022

Nghị quyết được ban hành nhằm xử lý những vướng mắc trong thực tiễn, phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Trong đó, Quốc hội đã quyết định:

(1) Điều chỉnh giảm dự toán vốn vay lại năm 2022 của 07 địa phương, với tổng mức giảm là 1.547,8 tỷ đồng; điều chỉnh tăng dự toán vốn vay lại (từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ) năm 2022 của 07 địa phương với tổng mức tăng là 226 tỷ đồng; điều chỉnh tăng dự toán chi trả nợ gốc của tỉnh Bắc Kạn thêm 33,7 tỷ đồng để tỉnh thực hiện trả nợ trước hạn.

(2) Bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) với số tiền 14.713,362 tỷ đồng.

(3) Giảm dự toán chi thường xuyên năm 2021 của Bộ Tài chính số tiền 2.268,3 tỷ đồng, trong đó, của Tổng cục Thuế là 1.134,8 tỷ đồng, của Tổng cục Hải quan là 1.133,5 tỷ đồng; tăng tương ứng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2021 của Bộ Tài chính, trong đó, của Tổng cục Thuế là 1.134,8 tỷ đồng, của Tổng cục Hải quan là 1.133,5 tỷ đồng; cho phép chuyển nguồn số kinh phí này sang năm 2023 để thực hiện đầu tư 95 dự án của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, thời gian giải ngân đến hết ngày 31/12/2024.

(4) Chuyển 5.016,674 tỷ đồng nguồn ngân sách địa phương đã bố trí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 còn dư của 24 địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022 để chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định, không sử dụng cho mục đích khác.

5. Về công tác nhân sự

Căn cứ quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, Quốc hội đã xem xét, quyết định cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với ông Phạm Bình Minh và ông Lê Minh Chuẩn; phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam và phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục đúng quy định.

6. Về tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri và Nhân dân

Trên cơ sở kiến nghị của cử tri và Nhân dân, Ban Dân nguyện đã tổng hợp 05 nhóm vấn đề nổi bật được đông đảo cử tri và Nhân dân quan tâm gửi đến kỳ họp; theo đó, cử tri và Nhân dân bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; sự phối hợp, đồng hành của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, đúng hướng, thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, địa phương và sự ủng hộ, hợp tác của bạn bè quốc tế; sự chung sức, đồng lòng và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp nên tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 của nước ta tiếp tục phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Trên cơ sở đó, Báo cáo đã tổng hợp 06 nhóm kiến nghị gửi tới Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, thực hiện và thông báo đến cử tri và Nhân dân biết để giám sát theo quy định.

7. Một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp

Tại kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV, các vị ĐBQH Đoàn Hà Tĩnh tham gia đầy đủ các phiên họp, các hoạt động của các cơ quan Quốc hội và của Đoàn tổ chức. Tại 04 phiên thảo luận Hội trường, 03 phiên thảo luận Tổ, 02 phiên thảo luận Đoàn, đã có 12 lượt ý kiến của các vị ĐBQH trong Đoàn phát biểu, tham gia ý kiến góp ý 01 dự án luật, 03 nghị quyết và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, các nội dung đều được chủ tọa kỳ họp đánh giá cao.

Trước kỳ họp, Đoàn ĐBQH tổng hợp những vấn đề nổi cộm, được đồng đảo cử tri địa phương quan tâm, gửi Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng hợp. Đoàn đã tổ chức triển khai giám sát chuyên đề¹, lấy ý kiến xây dựng dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và dự thảo Quy hoạch tổng thể Quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại kỳ họp, Lãnh đạo Đoàn đã phân công cho các đại biểu tập trung nghiên cứu sâu 01 dự án luật và 03 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội thông qua². Các đại biểu đã nghiên cứu Tờ trình, hồ sơ, thảo luận tại Đoàn một cách dân chủ, khách quan và nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao. Đoàn giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với cơ quan báo chí Trung ương và địa phương thông tin, tuyên truyền kịp thời các nội dung kỳ họp.

Sau kỳ họp, Đoàn gửi báo cáo kết quả kỳ họp và một số hoạt động của Đoàn tại kỳ họp để các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền rộng rãi đến với cử tri, Nhân dân tỉnh nhà. Cùng với đó, Đoàn tiếp tục triển khai bàn giao các nhà nhân ái; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các vị nguyên ĐBQH, các gia đình chính sách, gia đình có công dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Với phương châm linh hoạt, sáng tạo, đổi mới, hiệu quả, thiết thực, kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV diễn ra thành công tốt đẹp. Qua đó tiếp tục khẳng định trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm cao của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan, bảo đảm hoạt động của Quốc hội ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch, thể hiện rõ các đại biểu Quốc hội là người đại diện của Nhân dân, gắn bó mật thiết với Nhân dân, được cử tri và Nhân dân giám sát chặt chẽ./.

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HÀ TĨNH

¹ Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 01/01/2020 - 31/12/2022; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng từ ngày 01/01/2018 - 31/12/2022 trên địa bàn tỉnh

² Thảo luận về Quy hoạch tổng thể quốc gia, đại biểu trong Đoàn tham gia đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả, đảm bảo tính đồng bộ của quy hoạch như: Tập trung phát triển một số trung tâm tài chính mang tầm khu vực và quốc tế; cơ cấu lại thị trường tài chính với các mục tiêu cụ thể; phân tầng đối với giáo dục đại học; có chính sách đột phá tạo động lực phát triển các mô hình giáo dục nghề nghiệp.

Thảo luận đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội, đại biểu trong Đoàn thống nhất cao việc thông qua Nghị quyết của Quốc hội để ghi nhận những thành quả của công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong từng chính sách, từ đó đề nghị sớm chỉ đạo hoàn thiện pháp luật để ứng phó với tình trạng tương tự trong tương lai, đồng thời có phương án chỉ đạo xử lý số công nợ vật tư, hóa chất sinh phẩm đã vay mượn.